

# สงครามเย็น - รูปแบบใหม่

โดย Min Sen Concept 4 พฤศจิกายน 2563

**ความจำเป็นของสหรัฐ** จากแนวคิดของ พล ร อ อัลเฟรด ทาเยอร์ มาฮาน ที่เชื่อว่า การควบคุมทางทะเลได้เท่ากับ การควบคุมโลก โดยเขียนในหนังสือ อิทธิพลของอำนาจทางทะเล ในประวัติศาสตร์ และแนวคิดของ ฮาลฟอร์ด จอห์น แมคคินเดอร์ พูดถึงการควบคุมยูเรเชีย คือ การควบคุมโลก ซึ่ง ดินแดนยูเรเชีย คือ พื้นที่ยุโรปตะวันออก หรือเอเชียกลาง ที่เคยอยู่ใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียต แนวคิดของมาฮาน ได้รับการยืนยันยิ่งขึ้น เมื่อมีการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และยกระดับให้สหรัฐอเมริกกลายเป็นมหาอำนาจระดับโลกแต่เพียงผู้เดียว มีอำนาจทางทะเลสูงสุด เปิดประตูให้กองทัพเรือสหรัฐ ฯ ครอบครองโลก เป็นผู้คุมเส้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก ทั้งนี้เพราะการขนส่งสินค้าทางทะเล ถูกกว่าการขนส่งทางอื่นมาก และผู้กำหนดการค้าทางทะเลทั้งหมด จะเป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์ และสามารถขัดขวาง หรือ ปฏิเสธเส้นทางการค้าของโลกของบางประเทศได้ โดยสหรัฐ ยังคงเป็นผู้กำหนดรูปแบบการค้าระหว่างประเทศอย่างไม่ให้ประเทศอื่นรู้ตัว โดยใช้ตลาดของตนซึ่งมีขนาดใหญ่เป็น ตัวกำหนด และสนธิสัญญาป้องกันตนเองต่าง ๆ ที่มีสหรัฐ เป็นผู้ให้การสนับสนุน และร่วมซ้อมรบระหว่างกัน ตั้งแต่ คศ 2001 สหรัฐอยู่ในสงครามตลอดเวลา และความถี่ของสงครามยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คล้ายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกัน ซึ่ง สงครามนี้เกิดจากความกลัว และคิดป้องกันตนเองจนกลายเป็น

จักรวรรดิ คล้ายกับโรม โดยเฉพาะหลังการล่มสลายของ  
สหภาพโซเวียตรัสเซีย

**ความจำเป็นของจีน** การเตรียมการของจีนในการเติบโต  
และพร้อมสำหรับการมาสู่โลกอีกครั้งนั้นค่อย ๆ เปิดตัวมากขึ้น  
จากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2008 ทำให้ผู้นำจีนเห็นความอ่อนแอ  
ของระบบเศรษฐกิจสหรัฐ และตะวันตก ที่ควบคุมดูแลเศรษฐกิจ  
โลก เพื่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจาก  
ศูนย์กลางรัฐบาลของตนว่าดีกว่าเปิดให้บริษัทเป็นผู้จัดการ  
แบบในสหรัฐและยังยึดมั่นในระบบปกครองพรรคเดียวของพรรค  
คอมมิวนิสต์จีน และอีกหลายปัจจัย อาทิ

- **ความจำเป็นทางเศรษฐกิจ** เพราะประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่มีประชากรเกิน 300 ล้านคน มีไม่มาก เช่น สหรัฐ จีน อินเดีย แต่ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ กำลังทหารมากพอ โดยที่กำลังเศรษฐกิจเพียงพอที่จะเลี้ยงกองทัพขนาดใหญ่ที่ทันสมัยได้ เหลือเพียง สหรัฐ และจีน รวมทั้งการพัฒนาที่มีระบบเศรษฐกิจทั่วด้าน ทั้งอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เข้มแข็ง อุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้าง Brand ของตนเองระดับโลก รวมถึงการมีระบบโครงสร้างการเงินที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับเชื่อถือแก่ชนในชาติตนเอง และเริ่มได้รับการยอมรับแก่นานาชาติ
- **ความจำเป็นทางสิ่งแวดล้อม** จีนเพิ่มระดับความต้องการของทรัพยากรธรรมชาติ และบริการจากระบบนิเวศ เกินความสามารถของระบบนิเวศจีนที่จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าในช่วง 2 ปีหลังนี้จีนให้ความสนใจในการ

แก้ไขปัญหามลพิษ โดยเฉพาะการสนับสนุนการใช้  
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า

- ความจำเป็นทางด้านการเมืองและสังคม ด้วยการขยาย  
การลงทุนในต่างประเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทของ  
จีน และส่งผลให้จีนต้องส่งกำลังไปต่างแดนมากขึ้น เช่น  
ซูดาน ปากีสถาน เยเมน และจากนโยบาย Belt Road  
Initiation ที่สนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่  
ทำให้จีนมีนโยบายเชิงรุกเพื่อรักษาผลประโยชน์  
และความปลอดภัยของประชาชนของตน ด้วยการเข้าไป  
พัวพันกับกิจการภายในของประเทศต่าง ๆ มากขึ้น

กระบวนการเปลี่ยนผ่านอำนาจระหว่างสหรัฐและจีน ขึ้นกับ  
นโยบายต่างประเทศที่แข็งกร้าวของจีน และการเพิ่มขีด  
ความสามารถและงบประมาณทางกลาโหม และกองทัพอย่าง  
รวดเร็ว โดยเฉพาะกองทัพเรือ และเรือดำน้ำ การพัฒนาขีด  
ความสามารถระบบโจมตีอย่างแม่นยำ การพัฒนาขีปนาวุธพิสัย  
ใกล้และกลาง เพื่อป้องกันชายฝั่ง โดยมีรัศมีทำลายล้าง  
ครอบคลุมฐานทัพอเมริกาในภูมิภาค รวมทั้งสร้างเรือบรรทุก  
เครื่องบินในทะเลจีนใต้

การพยายามสร้างระเบียบโลกที่นำโดยจีนขึ้นมาคู่ขนาน และ  
การล้มล้างระเบียบโลกดั้งเดิมแบบเสรีนิยมที่นำโดยสหรัฐ โดย  
การมีระเบียบโลกใหม่ทางด้านเศรษฐกิจ และโครงสร้าง  
พื้นฐาน โดยมีจีนเป็นผู้นำผ่านระบบธนาคาร AIIB และธนาคาร  
เพื่อการพัฒนาใหม่ภายใต้กลุ่ม BRICS และการใช้การทูตกับ  
ตึกหนี่ที่ใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองตามภูมิภาคต่าง  
ๆ โดยเฉพาะในประเทศยากจน โดยการปล่อยเงินกู้ให้กับ

ประเทศเหล่านี้กับโครงการสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้าง  
พื้นฐาน จนประเทศเหล่านี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ และถูกบีบให้  
โอนรัฐวิสาหกิจให้กับจีน ซึ่งช่วงแรกอาจจะดี แต่ต่อไปอาจจะ  
เป็นปัญหา กับหลาย ๆ ประเทศที่ติดตามดู  
การอ่อนแอการนำของสหรัฐ ภายใต้การนำของทรัมป์ การ  
สร้างความไม่แน่นอนให้แก่ระบบพันธมิตรภายใต้  
สหรัฐ บรรดาผู้นำโลกเสรีที่เคยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐ เริ่ม  
กังวลต่อภาวะผู้นำของสหรัฐ ซึ่งเดิมสหรัฐพยายามรักษา  
อำนาจการนำในการเมืองโลก โดยไม่ต้องการให้มหาอำนาจใด  
หรือกลุ่มอำนาจใดก้าวขึ้นมาท้าทายหรือต่อต้าน แต่การไร้  
ยุทธศาสตร์ของทรัมป์ ในเอเชีย แปซิฟิก ส่งสัญญาณถึงความ  
ไม่แน่นอน และปัญหาเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ NATO  
ความขัดแย้งของจีนราวลิคในระดับภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก ทั้ง  
คาบสมุทรเกาหลี การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลี  
เหนือ ปัญหาทะเลจีนใต้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง  
ใต้ ปัญหาทะเลจีนตะวันออก รวมถึงไต้หวันที่เป็นปัญหาหัวใจ  
ของจีน รวมถึงปัญหาการตีความทางประวัติศาสตร์กับญี่ปุ่นและ  
เกาหลีใต้